

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LỘC THANH TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI

“Tết Trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm”

🌸 Thế là một cái Tết trung thu thật vui vẻ và ý nghĩa đã đến. Không khí Trung thu đã tràn ngập khắp mọi nơi cùng niềm vui hân hoan của tuổi thơ. Tết Trung thu là một ngày có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Thiếu Nhi Việt Nam. Đến ngày hội trăng rằm hàng năm, các em háo hức được rước đèn, được phá cỗ, được nghe lại truyền thuyết về Chị Hằng và Chú Cuội trên cung trăng.

🌻 Hòa chung không khí tung bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu, sáng 24/9/2023 (nhằm ngày 10/8/2023 âm lịch), tại khu du lịch Tea Bobla Waterfall thuộc xã Liên Đàm huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, được sự quan tâm tạo điều kiện của Chi bộ, Ban giám hiệu, Công đoàn trường THPT Lộc Thanh đã tổ chức buổi tham quan dã ngoại kết hợp tổ chức sự kiện “Vui tết trung thu” cho các cháu thanh thiếu niên, con em công đoàn viên trong trường. Buổi tham quan kết hợp hoạt động “Vui tết trung thu” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình hào hứng của đông đảo các cháu cùng các thầy cô giáo là phụ huynh đi cùng

🌲 Với sự dẫn dắt hài hước, thông minh của MC chương trình, các em có điều kiện hiểu thêm về ngày lễ đặc biệt này. Tại đây, các em được hòa mình vào không khí náo nhiệt của màn trình diễn Lân- Sư - Rồng, hoạt náo với Chú Cuội, Chị Hằng với minigame Đố vui trúng thưởng, check in với 12 lồng đèn siêu to khổng lồ, tham gia lễ hội bánh dân gian với nhiều món bánh vô cùng hấp dẫn, tắm hồ bơi vô cực 4 tầng... Ngày hội Trung thu càng về sau càng trở nên náo nhiệt bởi sự thân tình, gắn kết. Các em dù có độ tuổi khác nhau nhưng nhanh chóng kết thân và tham gia hết mình trong các trò chơi tập thể. Đây cũng là dịp để các gia đình lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

🌱 Ngày Trung thu năm nay thực sự đã để lại trong kí ức các em nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần gây hứng thú, tiếp thêm cho các em nhiều năng lượng tích cực để bước vào một năm học mới.

🌸🌸 Sau đây là một số hình ảnh:









